

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG HỌC SINH RA LỚP CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NÚA NGAM HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Sau thời gian nghỉ hè, các thầy, cô giáo Trường Tiểu học xã Núa Ngam huyện Điện Biên trở lại với công việc giảng dạy trong tâm thế đầy lo lắng với việc huy động học sinh ra lớp. Tại những bản vùng thuận lợi như Pá Ngam 1, Pá Ngam 2, Hát Hẹ,.. hầu hết học sinh đã đến trường; song ở những bản vùng sâu, vùng xa như Tin Lán, Huổi Hua các thầy cô giáo phải lặn lội đến từng nhà dân để vận động học sinh đến trường. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, các bản trong việc huy động trẻ ra lớp. Hè năm học 2020- 2021 các em được nghỉ hè sớm do dịch bệnh Covid -19.



Các thầy cô giáo trường Tiểu học xã Núa Ngam (huyện Điện Biên) đến từng nhà để huy động học sinh ra lớp

Trước đây việc huy động học sinh ra lớp ở các điểm bản này gặp không ít khó khăn do hầu hết các học sinh đều là dân tộc Mông nên phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của con em mình. Thêm nữa đường xá đi lại rất khó khăn nhất là những ngày mưa các thầy cô phải đi bộ. Nhưng từ khi có sự quan tâm sát xao của PGD&ĐT huyện Điện Biên, cô Hiệu trưởng Bùi Thị Thu Hằng cùng các thầy cô giáo trường tiểu học xã Núa Ngam như đến tận nhà tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em về quần áo, sách vở đã giúp phụ huynh hiểu hơn về tầm quan trọng của việc cho con em tới trường học tập.



Đặc thù về địa hình của xã, các thầy cô giáo gặp không ít khó khăn khi đi lại.

Bước vào đầu năm học mới các thầy, cô giáo đã nỗ lực đến vận động cha mẹ học sinh để đưa các em đến trường. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh ở các bản Tin Lán, Huổi Hua hầu hết là các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo còn bắt các em khối lớp 4, 5 ở nhà trông em giúp bố mẹ để họ đi làm nương nên nhà trường phải cử giáo viên đến tận nhà động viên phụ huynh cho các em đi học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường quyết tâm huy động học sinh ra lớp đúng với chỉ tiêu.



Với sự yêu nghề, lòng nhiệt tình nhất định năm học 2021-2022 công cuộc vận động học hình ra lớp của đội ngũ CB-GV nhà trường sẽ thành công rực rỡ.

Nhóm tác giả khối 1 – Trường tiểu học xã Núa Ngam